

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
(ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจ
ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน
ฉบับดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) **ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓** ตามเวลา
ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เวลา	ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามประกาศบัญชีแนบท้าย เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการ	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน

/ ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง	เวลา	ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามประกาศบัญชีแนบท้าย เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ๖๓๑๑๕๐๐๐๑ - ๖๓๑๑๕๐๑๖๒	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
	๑๓.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ๖๓๑๑๕๐๑๖๓ - ๖๓๑๑๕๐๓๙๗	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทุกสาย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ๖๓๑๑๘๐๐๐๓ - ๖๓๑๑๘๐๑๐๑	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
	๑๓.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ๖๓๑๑๘๐๑๑๐ - ๖๓๑๑๘๐๒๖๗	ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๒. สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน **คือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓** ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า

หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๖ ข (๒) มายื่นด้วย

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดินฉบับนี้ ก็จะไม่มียสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ไม่นำหลักฐานมาในวันทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือนำมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท์

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง

๒. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด

๓. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสถานที่จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร

๔. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ

สำเนาถูกต้อง



(นายสันติชน ดิษฐ์อำไพ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ